



Thư ngỏ

Kính gửi:

- Quý Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể.
- Quý vị phụ huynh, quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm.
- Quý thầy cô giáo, các thế hệ học sinh đã từng giảng dạy, công tác học tập tại trường THPT Trần Phú.

Trước tiên, thay mặt Ban tổ chức, Ban Giám hiệu nhà trường tôi xin gửi đến quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, quý phụ huynh, quý thầy cô giáo lời chào, lời chúc khỏe mạnh, hạnh phúc, an lành và thành công trong cuộc sống.

Kính thưa quý vị: Hướng đến kỉ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023). Và đón xuân Quý Mão năm 2023, trường THPT Trần Phú tổ chức đêm văn nghệ với chủ đề “**Chung một tấm lòng**” nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, tạo sân chơi cho những học sinh tiếp cận học tập, biểu diễn văn nghệ cũng là dịp các em thể hiện tài năng trong lĩnh vực văn nghệ. Đêm văn nghệ còn mang một ý nghĩa thiêng liêng hơn là gây quỹ để hỗ trợ về đời sống tinh thần, vật chất cho các em học sinh nghèo hiếu học, góp phần mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tiếp bước đến trường.

Kính thưa quý vị: Mỗi ngày được đến trường một điều tưởng như bình thường nhưng không phải em học sinh nào cũng may mắn có được. Xung quanh chúng ta có rất nhiều em có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi em có hoàn cảnh khác nhau nhưng điểm chung là các em muốn được đi học, muốn an tâm học mà không cần lo lắng nhiều đến cơm áo gạo tiền. Vì lẽ đó vào đêm **07/01/2023** Trường THPT Trần Phú tổ chức đêm văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân đúng vào dịp cả nước kỷ niệm ngày Học sinh – Sinh viên 9/1. Phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ học sinh – sinh viên, học sinh trường THPT Trần Phú không ngừng phấn đấu, học hỏi, phát huy sức trẻ, sự năng động sáng tạo đạt được nhiều thành tích cao trong học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp.

Chương trình xin được làm nhịp cầu nối giữa quý nhà hảo tâm với các em học sinh thực sự cần được sự giúp đỡ. Chúng tôi rất trân quý những đóng góp của các cấp lãnh đạo địa phương, quý phụ huynh, quý thầy cô giáo và đặc biệt là sự góp sức của quý vị có tâm huyết với giáo dục. Với sự góp sức đó đã tạo điều kiện không nhỏ cho các em có hoàn cảnh khó khăn viết tiếp ước mơ của mình. Sự chung sức của quý vị thầy trò chúng tôi mãi tri ân.

Tôi rất mong nhận được sự đóng góp nhiệt tình, tấm lòng thiện nguyện của quý vị sẽ góp một phần nhỏ để làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn và có ý nghĩa hơn. Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn sự quan tâm ủng hộ của quý vị

Trân trọng kính chào!

TM. BAN TỔ CHỨC
Hiệu trưởng



NGUYỄN ĐỨC DANH